

กำหนดการ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมสร้อยจันทร์ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.	ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ - สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี	ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น ๓ อาคาร ๑๐
วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.	ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพื่อจัดทำประกาศ หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาอธิการบดี แนวปฏิบัติ แบบเสนอชื่อฯ และแบบกรอกประวัติ ฯลฯ	ณ ห้องสร้อยจันทร์ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี แจ้งเวียน ประกาศหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาอธิการบดี แนวปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไปยังส่วนราชการ (คณะ สำนัก สถาบัน) และองค์กรภายนอก	- ติดประกาศ ณ ห้องโถงอาคาร ๑๐ สำนักงานอธิการบดี และทุกคณะ สำนัก สถาบัน
	- ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี (แยกตามส่วนราชการ ระดับ คณะ สำนัก สถาบัน ตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘) (กรณีรายชื่อตกหล่นหรือต้องการแก้ไข ให้แจ้งเพิ่มเติมที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ณ ห้องกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคาร ๑๐ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.)	- บุคลากร ๑ คน สังกัดได้เพียงส่วนราชการเดียว - ติดประกาศ ณ สำนักงานอธิการบดี และทุกคณะ สำนัก สถาบัน
วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อฯ (เพิ่มเติม) กรณีรายชื่อตกหล่น ไปยังส่วนราชการ (คณะ สำนัก สถาบัน)	
วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.  เวลา ๑๓.๓๐ น.	- ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี หรือ คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งหรือมอบหมาย เพื่อเตรียมการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกระบวนการสรรหาอธิการบดี ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก - คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งหรือมอบหมาย ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ ตัวแทนองค์กรการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอก เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกระบวนการสรรหาอธิการบดี	ณ ห้องสร้อยจันทร์ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐  ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น ๓ อาคาร ๑๐

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	หมายเหตุ
วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔	- คณะ สำนัก สถาบัน ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี (ซึ่งแต่งตั้งโดยคณบดี / ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน) เพื่อเตรียมดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี (ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)	- เพื่อให้การดำเนินการเสนอชื่อ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดส่วนราชการนั้น ๆ
วันอังคารที่ ๘ - วันพุธที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	- ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ของมหาวิทยาลัย ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี กรณีที่ติดภารกิจสำคัญ และ/หรือจำเป็นต้องไปราชการต่างจังหวัดสามารถใช้สิทธิ์เสนอชื่อล่วงหน้าได้ (ให้แนบหรือแสดงหลักฐานการไปราชการหรือปฏิบัติภารกิจต่างพื้นที่/ต่างจังหวัด)	ณ ส่วนราชการที่สังกัด โดยใส่ซองปิดผนึกส่งคณบดี หรือผู้อำนวยการสำนักสถาบัน และให้คณะกรรมการเปิดซองที่เสนอ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	- ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ของมหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี ณ ส่วนราชการที่ต้นสังกัด โดยเสนอชื่อได้คนละไม่เกิน ๑ ชื่อ (พร้อมกันทุกส่วนราชการ)	(ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี)
วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	<p>- ประธานคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี ของทุกส่วนราชการ (คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน) นำเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี จำนวน ๒ ชื่อ ต่อประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (โดยต้องผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน)</p> <p>- ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี สามารถเสนอชื่อได้โดยตรง ต่อประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี คนละไม่เกิน ๑ ชื่อ</p> <p>- องค์กรภายนอกที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี (ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) เสนอชื่อต่อประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี องค์กรละไม่เกิน ๑ ชื่อ</p>	<p>ณ ห้องกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคาร ๑๐</p> <p>ณ ห้องกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคาร ๑๐ (ผู้เสนอชื่อต้องรับแบบและส่งแบบเสนอชื่อด้วยตนเอง โดยใช้แบบเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี กำหนด)</p> <p>ณ ห้องกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคาร ๑๐ (โดยใช้แบบเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกำหนดซึ่งขอรับได้ที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี หรือ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)</p>

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต่อ) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  เวลา ๑๕.๐๑ น. เป็นต้นไป	- รับสมัครผู้มีความประสงค์จะเข้ารับการสรรหา เป็นอธิการบดี  - จัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัคร เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี	ณ ห้องกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคาร ๑๐ (โดยใช้แบบสมัครฯ ที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี กำหนดซึ่งขอรับได้ที่คณะกรรมการ สรรหาอธิการบดี หรือ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี) แจ้งทุกส่วนราชการ และติดประกาศ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร ๑๐
วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.	- คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีหรือคณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งหรือมอบหมาย ตรวจสอบ คุณสมบัติและประมวลประวัติ ผลงาน และดำเนินการ ทาบถามผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ตามความเหมาะสม	ณ ห้องสร้งจันทร์ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐
วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔	- จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและตอบรับ การทาบถามฯ และผู้สมัคร ตามลำดับอักษรพร้อม ประวัติและข้อมูล ปิดประกาศให้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับ ทราบโดยทั่วกัน	ติดประกาศ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร ๑๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ - วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	- ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเสนอ ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอ ชื่อและตอบรับการทาบถามฯ (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการ สรรหาอธิการบดี โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร ใส่ซอง ปิดผนึก โดยระบุชื่อผู้ให้ความเห็นด้วย (คณะกรรมการ สรรหาอธิการบดี จะถือเป็นความลับ) ยื่นต่อประธาน คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี หรือเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี	ณ ห้องกองกลาง สำนักงาน อธิการบดี ชั้น ๑ อาคาร ๑๐
วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.  เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  เวลา ๑๓.๓๐ น.	- ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพื่อเตรียมการ เกี่ยวกับแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามของผู้ได้รับการ เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี  - ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี แสดงวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และผู้ที่สนใจเข้าร่วม รับฟัง  - คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พิจารณาสรรหา ผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี ให้ได้ จำนวน ๓ คน (คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เสนอชื่อเพิ่มเติม กรณีที่ได้รายชื่อ ไม่ครบ ๓ คน)	ณ ห้องสร้งจันทร์ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐  ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น ๓ อาคาร ๑๐  ณ ห้องสร้งจันทร์ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี นำเสนอผลการสรรหาอธิการบดี จำนวน ๓ คน (ตามมติของคณะกรรมการสรรหาฯ) โดยเรียงลำดับชื่อตามตัวอักษรต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี ต้องแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย</li><li>- สภามหาวิทยาลัยดำเนินการพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวน ๑ คน และให้ดำเนินการราบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง</li></ul>	ณ ห้องสร้อยสุวรรณ ชั้น ๓ อาคาร ๑๐